
Mig langar að spyrja að því hvort tekið verði á að hætta að nota blýant
Við kosningu,sem sagt leggja alfarið bann við því.þess er þörf.penninn er fínn.
Sigurður Hansson


